



พนักงานผู้ให้บริการ

สหภาพระหว่างประเทศ

Local 503

สาธารณชนโอเรกอน

สหภาพพนักงาน

คำแนะนำของคณะกรรมการ ประจำปี 2022:

___ ผ่านมติ

___ ผ่านตามที่ปรับแก้

___ ไม่ผ่านมติ

ชี้แจงว่าข้อมติของสภาสามัญข้อใดที่ได้รับการคุ้มครองจากการปฏิเสธเนื่องจากเหตุผลทางด้านเทคนิค

1 มติข้อที่ 19 - การลงคะแนนเสียงล่วงหน้าแบบออนไลน์

2

3 หัวข้อ: ชี้แจงว่าข้อมติของสภาสามัญข้อใดที่ได้รับการคุ้มครองจากการปฏิเสธเนื่องจากเหตุผลทางด้านเทคนิค

4

5 เรียบเรียงโดย: Renae Bracken, Ibrahim Coulibaly, Patty Falkenstein, Jolene White, Carol Hodges, Colleen
6 Martin-Low, Joy'e Willman, Susan Mundell, Lee Erickson, Mary Stewart, Melissa Unger, Steven Demarest

7

8 ยื่นโดย: บอร์ดบริหาร SEIU Local 503

9

10 ด้วยเหตุที่ ระเบียบข้อบังคับปัจจุบันของสหภาพระบุไว้ว่าจะไม่มีมติของสมาชิกข้อใดที่จะถูกปฏิเสธเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค
11 และ/หรือรูปแบบของข้อมติดังกล่าว และ

12 ด้วยเหตุที่ ไม่ใช่สมาชิกทุกคนที่สามารถจัดทำระเบียบข้อมติได้ ตัวอย่างเช่น สมาชิกสมทบและสมาชิกชุมชน และ

13 ด้วยเหตุที่ ระเบียบข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำมติต่างๆ รวมถึงการทันต่อเวลาและวิธีการในการหาสponseอร์ และ

14 ด้วยเหตุที่ ระเบียบข้อบังคับควรจะมีควมชัดเจนว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมิใช่เพียงเหตุผลทางเทคนิคเท่านั้นที่มติไม่ต้องปฏิบัติตาม และ

15 ด้วยเหตุที่ ในการปฏิบัติจริง มีการบังคับใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการจัดทำมติ และภาษาของระเบียบข้อบังคับและการปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกัน ดังนั้น

16

17 ให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ระเบียบข้อบังคับมาตราที่ 9, ส่วนที่ 6(ก)(6) ของ SEIU LOCAL 503, OPEU ดังต่อไปนี้

18 (ข้อความเพิ่มเติมรวมอยู่ในบริบท):

19 มติ:

20 (1) วัตถุประสงค์ของกระบวนการจัดทำมติคือการแสวงหาแผนงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ยังไม่มีทางออก
21 เพื่อแสดงถึงมุมมองที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้แสดงมาก่อน หรือเพื่อทบทวนจุดยืนของสหภาพเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
22 ที่ส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อสมาชิกของสหภาพ แผนการแก้ไขปัญหามุมมองต่างๆ

23 ที่แสดงจะต้องสอดคล้องกับสวัสดิการทั่วไปและอยู่ภายในจุดประสงค์ของสหภาพ มติจะครอบคลุมเพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น

24 และต้องมีความสำคัญเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม * * *

25 (2) [ใครสามารถเป็นผู้จัดทำระเบียบมติได้ - หัวข้อของมติอื่น] มติจะต้องจัดทำในรูปแบบที่ออกแบบโดยคณะกรรมการตรวจทานมติ

26 มติที่จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับจะต้องระบุถึงภาษาเฉพาะในระเบียบข้อบังคับ

27 โดยคำที่จะนำออกจะต้องมีขีดกลางและคำที่เพิ่มใหม่ต้องขีดเส้นใต้ * * *

28 (3) สามารถนำเสนอมติในที่ประชุม Local ที่เป็นการประชุม Local ที่ทุกแห่ง และมีองค์ประชุมของผู้แทน Local ครบถ้วน Local

29 สามารถรับรองหรือปฏิเสธการเป็นสponseอร์ได้ ในกรณีที่ Local ไม่รับรองมติ

30 ผู้เรียบเรียงมติสามารถนำเสนอมติดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจทานมติได้ หลังจากได้รับลายเซ็นจากสมาชิกที่คงสภาพสมาชิกอยู่ได้ 50 รายแล้ว

31 มติที่เขียนโดยคณะกรรมการถาวรของสหภาพจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการตรวจทานมติโดยตรงภายในระยะเวลาที่กำหนดตามส่วนที่ 6(ก)(4)

- 32 (4) มติที่ยื่นต่อคณะกรรมการตรวจทานมติภายในเก้าสิบ (90) วันก่อนการประชุมสภาสามัญจะถือว่ายื่นได้ตามกำหนด อย่างไรก็ตาม
- 33 บอร์ดบริหารอาจจะยื่นมติได้ไม่เกินสามสิบ (30) วันก่อนการประชุมสภาสามัญ * * *
- 34 (5) มติที่ยื่นไม่ทันกำหนดจะไม่ได้รับการยอมรับ เว้นแต่หัวข้อดังกล่าวเป็นเรื่องฉุกเฉินที่ไม่สามารถยื่นได้ทันตามกำหนดเวลา * * *
- 35 (6) ไม่มีข้อมติ ~~ของสมาชิก~~ ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในส่วนนี้แล้ว จะถูกปฏิเสธเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคและ/หรือรูปแบบของมติดังกล่าว